



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

19 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



อุทกภัย

## เยียวยาจิตใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, thailandplus)

- นพ.ธิตี แสงวธธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต ฝึกระวังผลกระทบทางใจในผู้ประสบอุทกภัย เชิญชวนให้สังคมร่วมดูแลจิตใจกัน ด้วยหลัก อึด ฮึด สู้ พร้อมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยใช้หลัก 3 Share แบ่งปันกำลังใจ แบ่งปันสิ่งดำรงชีพ และแบ่งปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมประสานงานทีม MCATT ในพื้นที่ ประเมินผลกระทบและฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยและผู้ให้การช่วยเหลือในพื้นที่

- ดร.สุภาภรณ์ ศรีธีรรัตน์ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เผยว่า จากการลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย และประเมินสภาวะสุขภาพจิตที่ รพ.สต.หนองกิงนพล จ.อุบลราชธานี จำนวน 602 คน พบมีความเครียดระดับน้อยถึงปานกลาง แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนที่มีเป็นทุนเดิม ส่วนการประเมินในจุดพักพิง 29 แห่ง 5,009 คน พบว่ามีความเครียดระดับสูง บางรายเสี่ยงซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย ซึ่งทุกรายได้รับการช่วยเหลือด้านจิตใจจากทีมสุขภาพจิตแล้ว

## สนับสนุน-ช่วยเหลือสถานพยาบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, thailandplus, hfocus, thebangkokinsight)

- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้สถานพยาบาลได้รับผลกระทบในวงกว้าง กรม สบส. ได้มอบหมายให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 กองวิศวกรรมการแพทย์ และกองแบบแผน ส่งทีมเอ็มเสิร์ท เข้าช่วยเหลือ พื้นที่ รพ., รพ.สต. ซึ่งประสบเหตุ น้ำท่วม ให้กลับมาพร้อมให้บริการประชาชนได้ตามปกติ

- สรุปสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวม 40 แห่ง จำแนกเป็น รพ. 1 แห่ง รพ.สต. 33 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง สสอ. 2 แห่ง บ้านพักเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 แห่ง

- นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า ทีมเอ็มเสิร์ทลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขฟื้นฟูสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เช่น การกักตุนน้ำดื่ม เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ งานด้านไฟฟ้า ระบบสื่อสาร งานก่อสร้างห้องน้ำเคลื่อนที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ทั้งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และองค์ความรู้ เพื่อสื่อสารกับประชาชนเรื่องโรคที่อาจมากับน้ำท่วม เช่น โรคน้ำกัดเท้า โรคอาหารเป็นพิษ และอันตรายจากไฟฟ้าในช่วงน้ำท่วม และหลังน้ำลด ทั้งนี้ สถานพยาบาลสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพในพื้นที่

## ผลิตยาน้ำกัดเท้าแจก ปชช.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (topnews, ch7)

- สถาบันโรคผิวหนัง ผลิตยารักษาโรคน้ำกัดเท้า สูตรตำรับสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพปทุมภูมิแก่ผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หน่วยงานที่ประสงค์นำไปส่งมอบติดต่อได้ที่กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันโรคผิวหนัง

## เยี่ยม จนท.รพ.สต.-อสม. ที่ประสบภัย




สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ

- นพ.อดิสรณ์ วรธนะศักดิ์ นพ.สสจ.ลพบุรี พร้อมด้วย นายมน โฉมฉาย สสอ.บ้านหมี่ คณะจากอบต.พุกาน้ำ และคณะสาธารณสุข จ.ลพบุรี เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในเขตอำเภอบ้านหมี่ ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 7 แห่ง พร้อมให้กำลังใจ อสม. ในพื้นที่ ต.พุกา และเยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียง

## ส่งน้ำยาล้างไตกลับบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์

- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี สปสช. พร้อมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีโรคระบาดและภัยพิบัติ เพื่อจัดระบบบริการสุขภาพ รวมถึงส่งยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยในพื้นที่อุทกภัย พร้อมเยี่ยมชมการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังใน ต.หัวเวียง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการอย่างต่อเนื่องจากความร่วมมือกับประชาชนไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. ไทยติดเชื้อ XBB 2 ราย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, mcot, thainews)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 จากการสุ่มตรวจจำแนกสายพันธุ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 128 ราย เป็น BA.4/BA.5 จำนวน 126 ราย BA.2 จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ในจำนวนนี้พบสายพันธุ์ย่อย XBB 2 ราย เดินทางมาจากฮ่องกงและสิงคโปร์ อาการไม่รุนแรง พร้อมยืนยันสายพันธุ์ BA.5 ยังเป็นสายพันธุ์หลัก ส่วนชาวต่างชาติเดินทางจากไทยไปฮ่องกงแล้วพบติดเชื้อ XBB 3 คน อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าติดเชื้อมาจากไหน</li> <li>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวถึงการติดตามข้อมูลผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ XBB ที่พบในฮ่องกงและมีประวัติเดินทางจากไทย เบื้องต้นพบว่าทั้ง 3 รายเป็นชาวฮ่องกง อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลว่าเกิดการติดเชื้อในระหว่างที่อยู่ประเทศไทยหรือระหว่างการเดินทางกลับฮ่องกง</li> <li>- สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,234 ราย เสียชีวิต 319 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 371 ราย เสียชีวิต 53 ราย แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลง สอดคล้องกับสถานการณ์โลก</li> </ul> <p><b>2. สายพันธุ์ XBB และ BQ.1.1</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, คมชัดลึก, แนวหน้า, thaipbs, TNN)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา สวทช. โปสตร์ว่า สายพันธุ์ XBB กับ BQ.1.1 มีแนวโน้มจะเข้าทดแทน BA.5 โดย XBB มีการระบาดในภูมิภาคเอเชีย ส่วน BQ.1.1 เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่ง XBB หนีภูมิคุ้มกันเข้ามาติดเชื้อของมนุษย์ได้ดี ส่วน BQ.1.1 อาจจะดีกว่า XBB ถ้าไวรัสทั้ง 2 สายพันธุ์มาอยู่ร่วมกันอาจเกิดการผสมกันได้ ซึ่งจะมีแนวโน้มเพิ่มความสามารถในการหนีภูมิคุ้มกันและติดเชื้อได้สูงขึ้นอีก ส่วนความรุนแรงยังประเมินไม่ได้</li> </ul> <p><b>3. งานทดลองในต่างประเทศ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐฯ ทำการทดลองตัดต่อโปรตีนหนามของโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งมีความสามารถในการกลายพันธุ์ได้ง่าย เข้ากับเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์อื่นที่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตสูง ทำให้ได้เชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 80%</li> </ul>	
 <b>กัญชา</b>	
<p><b>ศักยภาพกัญชาทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก, thejournalistclub, bangkokbiznews, hfocus, acnews, thebangkokinsight, thailandplus)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิ 11) เผยปี 2565 ขยายบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิชาการ และสถานพยาบาลเอกชน รวม 1,026 แห่งทั่วประเทศ มีผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยา กัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 142.18 โดยมีผลงานวิจัยหลายฉบับพบว่า ยา กัญชาช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย เตรียมศึกษาต่อยอดนำไปใช้รักษา “มะเร็ง-นอนไม่หลับ” พร้อมกำกับติดตามผลกระทบจากนโยบายกัญชาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>“อนุทิน” บินด่วนอุดรฯ รับหัวใจช่วยผู้ป่วย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, สวทช., สำนักโฆษก, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, มติชน, innnews, topnews, workpointtoday, mcot, pptvhd, thailandplus, thaigov, newtv, thebangkokinsight, thereporters, thejournalistclub, plewseengern)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วยแพทย์ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ศูนย์โรคหัวใจ รพ.จุฬาลงกรณ์ และคณะ ปฏิบัติภารกิจจิตอาสา “หัวใจติดปีก” ครั้งที่ 40 เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัว จากสนามบินนานาชาติดอนเมือง ไปยัง รพ.ศูนย์อุดรธานี จ.อุดรธานี เพื่อนำอวัยวะของผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย ส่งมอบให้กับผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการปลูกถ่ายอวัยวะที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง</li> </ul>	
<p><b>นโยบายจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2567</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ข่าวสด, hfocus, thailandplus, thaigov)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี</li> </ul>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>งบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค สป.สธ. พร้อมมอบนโยบายมุ่งเน้น 6 เรื่องสำคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างคุ้มค่า ทัวถึง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเหมาะสมกับพื้นที่</p>	
<p><b>ทีมขับเคลื่อนนโยบาย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, acnews, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 6 ด้าน คือ องค์กร บุคลากร และการสื่อสารองค์กร, การนำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ, ข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข, สุขภาพผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง, การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนไทยให้แข็งแรง และด้านบริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น พร้อมจัดประชุมทำแผนขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง</p>	-
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ผจก., ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติ, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, hfocus, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย 2 สัปดาห์ถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. ได้ 8 จังหวัด 577 แห่ง อีก 41 จังหวัดที่ยังไม่ได้ลงนามถ่ายโอน เนื่องจาก อบจ. ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการจ้าง พกส. และลูกจ้างต่อจากกระทรวงฯ กำชับคณะอนุกรรมการฯ เร่งรัดการถ่ายโอน พร้อมให้ สสจ. เข้าช่วยเหลือ หาก อบจ. ยังไม่พร้อมหรือมีข้อติดขัด เพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบในการบริการประชาชน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- รอง ผวจ.ขอนแก่น, นายก อบจ.ขอนแก่น และนพ.สสจ.ขอนแก่น ร่วมลงนาม MOU การถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. จำนวน 248 แห่ง ในพื้นที่ 26 อำเภอ</p>	-
<p><b>แนะ 5 เคล็ดลับ รับมือวัยทอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน, thebangkokinsight, tnn, changmainews)</p> <p>- นพ.สุพรรณชัย วัฒนายิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำสังเกตสัญญาณอาการวัยทอง อาทิ ร้อนวูบวาบตามตัวและหน้าอก อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด เหนื่อยออกมากเวลากลางคืน ช่องคลอดแห้ง ผิวหนังแห้ง ปัสสาวะบ่อย นอนไม่หลับ ไรศหัวใจและหลอดเลือด ภาวะอ้วนลงพุง ฯลฯ แนะนำอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นแคลเซียมสูง ลดอาหารประเภทแป้ง ไขมันสูง ทอด เค็ม ออกกำลังกาย รับแสงแดดสร้างวิตามินดี นอนหลับให้เพียงพอ และทำจิตใจให้แจ่มใส ผ่อนคลายความเครียด หากมีอาการรุนแรงขึ้น หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกวัยทอง</p>	
<p><b>ดูแลสุขภาพเด็กในช่วงปิดเทอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., sonthitalk)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยช่วงปิดเทอมพฤติกรรมของเด็กส่วนใหญ่อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ แนะนำผู้ปกครองหากิจกรรมให้เด็กทำ และส่งเสริมทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หากปล่อยให้เด็กกินขนมจุกจิกมากไป ส่งผลให้เด็กมีภาวะอ้วนโดยไม่รู้ตัว และยังส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจอีกด้วย</p>	-
<p><b>แนะดูแลสุขภาพช่วงผลัดเปลี่ยนฤดูฉบับสั้น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)</p> <p>- นพ.เทวัญ ธาณิรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ย้ำประชาชนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงช่วงฤดูผลัดเปลี่ยนฉบับสั้นจากฝนเป็นหนาว โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางมีโรคประจำตัว สูงอายุ และเด็ก พร้อมเผยศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติตน การบริโภคอาหาร รวมถึงเมนูสุขภาพ</p>	-
<p><b>รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2565</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เผย อย.ได้มอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย รวมทั้งเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น ซึ่งในปีนี้มีเพิ่มรางวัลเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น และประเภทสถานประกอบการดีเด่น ซึ่งสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลสามารถนำตราสัญลักษณ์รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ไปแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ได้ สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ อย. จนถึง 31 ต.ค. 65</p>	-
<p><b>บทความ : อธิบดีกรมควบคุมโรค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> คอลัมน์ คนตามข่าว</p> <p>- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2565 มีมติแต่งตั้ง น.พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ชัยบัจาก อธิบดีกรมสนับสนุนบริการและสุขภาพ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค แทน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ที่ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มีผล 1 ตุลาคม 2565 พร้อมกับเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับข้าราชการ สธ. 1 ปี ก่อนเกษียณอายุ</p> <p><b>ผลการตรวจพิสูจน์อาหาร</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3plus, thailandplus)</p> <p>- อย. ตรวจพบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐาน ในผลิตภัณฑ์หมวดปลาหมึกกล้วยแช่แข็ง นำเข้าโดย บจก. ว.ประกายพร ซีฟู้ด เทรตดิ่ง ผลิตโดย NINGDE ZHENGYANG FOODS CO., LTD สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นการผลิต 220511056H อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., pptvhd36, thailandplus)</p> <p>- สสจ.ชลบุรี ได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารจากรพ.ชลบุรี ฉลากระบุ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา พิซซี่ พลัส) เลขสารบบอาหาร 13-1-12560-5-0090 ล็อตผลิต 0070721 ผลิตโดย บจก. พีเอ็ม แลบบอราทอรี ตรวจพบไซบูทรามิน อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p>	
<p><b>สำรวจบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้าจากอินโดฯ พบปนเปื้อนสารเอทีลินออกไซด์</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, บ้านเมือง)</p> <p>- นายศุภกฤตย์ ฤคพงศ์พันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เบตง นำเจ้าหน้าที่ ออกสำรวจบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ชื่อสินค้า MIE Sedaap รวม 6 รายการ ภายในเขตเทศบาลเมืองเบตง และร้านค้าประจำหมู่บ้าน หลังพบการปนเปื้อนสารเอทีลินออกไซด์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของยาฆ่าแมลง ขอความร่วมมือผู้จำหน่ายอาหารให้นำผลิตภัณฑ์ออกจากชั้นวางสินค้าและระงับการจำหน่ายทันที</p>	
<p><b>ข่าวปลอม ต้มน้ำมะนาวแก้อาการเมากัญชา</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- สบยช. กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีโลกออนไลน์แชร์ข้อความระบุลักษณะอาการที่ควรพบแพทย์ และวิธีแก้อาการเมากัญชาด้วยการต้มน้ำมะนาวว่า การต้มน้ำมะนาวไม่สามารถแก้อาการเมากัญชาได้ อีกทั้งกัญชาไม่มียาถอนพิษหรือยาแก้เมากัญชาสามารถทำได้โดยการต้มน้ำเปล่ามากๆ หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์</p>	
<p><b>ขุนองบัวลำภูนำร่องจังหวัดสีขาว</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เห็นชอบในที่ประชุม ครม. "หนองบัวลำภู" เป็นต้นแบบจังหวัดสีขาว ส่งรายงานความคืบหน้าเรื่องยาเสพติด-แชร์ลูกโซ่ ภายใน 30 วัน ส่วนพนันออนไลน์ให้รายงานตลอดเวลา พร้อมเห็นชอบ 4 มาตรการเร่งด่วนปราบยา-อาวูรูปัน</p>	
<p><b>กาแฟนำเข้าไม่มี อย.</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, Drama-addict)</p> <p>- เพจ Drama-addict โพสต์เตือนอย่าดื่มกาแฟนำเข้าไม่มี อย. โดยพบพระสงฆ์ 1 รูป อายุ 54 ปี กับฆราวาสอีก 4 คน อายุตั้งแต่ 19-54 ปี สลบ ไม่ได้สติ นำส่งไปยังโรงพยาบาลท่าเหล็ก แพทย์ได้นำกาแฟนำเข้าไปตรวจสอบในห้องแล็บ เพื่อหาสารปนเปื้อนที่อาจเป็นต้นเหตุของการป่วย เป็นกาแฟนำเข้าที่ผลิตจากประเทศจีน พิมพ์หือเป็นภาษาอังกฤษไว้บนบรรจุภัณฑ์ว่า Coffee Shop very good ซึ่งมีความแรงมากกว่ากาแฟปกติ ทำให้มีอาการใจสั่น หัวใจเต้นแรง ส่วนใหญ่มีขายอยู่ในร้านคาราโอเกะและสถานบันเทิงหลายแห่งในตัวเมืองท่าขี้เหล็ก</p>	
<p><b>หลอกขายน้ำสกัดเย็น</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ออมันเป็นอย่างนี้เอง by อาจารย์เจษฎ์</p> <p>- เพจ ออมันเป็นอย่างนี้เอง by อาจารย์เจษฎ์ โพสต์เตือนหลอกขายน้ำสกัดเย็น อ้างว่า ช่วยบรรเทาอาการปวดกระดูก ช่วยย่อยอาหาร ป้องกันคอเลสเตอรอล ขับเหงื่อ ปัสสาวะ ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก่ลมวิงเวียน นิ้วมือลือค กำจัดหินปูนจับตามข้อ เบาหวาน มะเร็ง ลดไขมันในเส้นเลือด รักษาแผลให้แห้ง ช่วยให้นอนหลับดี ฯลฯ หากพบให้แจ้งร้องเรียนผ่านสายด่วน อย. 1556/ หรือโทรศัพท์ 0 2590 1556 หรือตู้ ปณ.1556 ปณ.ฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือ อีเมล 1556@fda.moph.go.th หรือร้องเรียนด้วยตนเอง (พร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์)</p>	
<p><b>โครงการทูปีนัมเบอร์วัน จ.สุราษฎร์ธานี</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ มติชน</p> <p>- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.สุราษฎร์ธานี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนที่ปราชญ์พิทยา อ.เกาะสมุย โดยมี นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รอง สธ. นพ.ศิริศักดิ์ ธิติฉัตรนรินทร์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมผู้เกี่ยวข้องและประชาชนจ.สุราษฎร์ธานีเฝ้ารับเสด็จ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เตือนกินสุนัขดำ-สุราไม่คลายหนาว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.ปฐมพงศ์ ปรุณโประง นพ.สสจ.อำนาจเจริญ เตือนความเชื่อรับประทานสุนัขดำแล้วจะทำให้ร่างกายอบอุ่นและคลายหนาวไม่เป็นความจริง เพราะเนื้อสัตว์คืออาหารที่มีโปรตีน ส่วนดื่มสุราแก้หนาว ก็เป็นการเข้าใจผิด อาจทำให้ช็อกและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต</p>	-
<p><b>กทม.คุณภาพอากาศแย่อันดับ 6 ของโลก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ TNN</p> <p>- กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดี ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกินมาตรฐานที่เขตคลองสามวา ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 เขตหนองแขม และเขตบางซื่อ เว็บไซต์ iqair.com รายงานคุณภาพอากาศทั่วโลก เมื่อเวลา 08.00 น.ที่ผ่านไป พบว่ากรุงเทพมหานคร มีมลพิษติดอันดับ 6 ของโลก ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 155 US AQI</p>	-
<p><b>วัยรุ่นหญิงไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงกว่าชาย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ banmuang</p> <p>- ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีตัวเลขซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยราว 2,800-6,000 ล้านบาทต่อปี ขณะนี้พบวัยรุ่นหญิงไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงกว่าผู้ชาย สาเหตุจากใส่สารปรุงรสแต่งกลิ่น 16,000 ชนิด ล้ำสุดบอर्ड สปสช. ตั้งศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) ให้บริการสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ตั้งเป้าปีหน้าให้บริการ 2.1 หมื่นคนต่อปี</p>	-